



HỎI ĐÁP VỀ GIỚI TÍNH

Hỏi: phụ nữ hay đàn ông dễ mắc phải HIV/AIDS?

Trả lời: hiện nay trên thế giới, số phụ nữ và đàn ông đang sống chung với HIV/AIDS là tương đương nhau. Tuy vậy, trước đây tỷ lệ phần trăm nam giới mắc phải có nhiều hơn. Trong thập niên vừa qua, số nữ giới bị lây nhiễm tăng lên và ngày càng có nhiều phụ nữ bị HIV/AIDS: khoảng 35 - 48% người bị AIDS trên 24 tuổi và 60% người bị AIDS từ 15 - 24 tuổi là phụ nữ, tại các vùng gần sa mạc Sahara ở châu Phi, 59% số người bị HIV/AIDS là nữ giới.

Hỏi: nữ giới có nguy cơ bị lây nhiễm cao qua đường tình dục?

Trả lời: đúng. Về mặt sinh học, nữ giới có nguy cơ bị lây nhiễm HIV bởi nam giới cao hơn là nam giới bởi nữ giới. Trong quan hệ tình dục, phụ nữ là người tiếp nhận, do đó họ có thể bị lây truyền dễ dàng hơn.

Hỏi: ảnh hưởng của sự bất bình đẳng về mặt xã hội?

Trả lời: Dù sự bất bình đẳng xã hội có vẻ là một đề tài khác hoàn toàn, nó có quan hệ trực tiếp đến sự gia tăng mạnh số lượng phụ nữ bị nhiễm HIV. Nữ giới bị lệ thuộc vào nam giới về mặt kinh tế và, về mặt văn hóa, họ hoàn toàn bị động trong quan hệ tình dục cũng như không có quyền bày tỏ quan điểm của mình về tình dục. Đại diện của Mỹ về HIV/AIDS tại châu Phi cho rằng sự bất bình đẳng về giới tính và việc phụ nữ không có quyền bày tỏ quan điểm về tình dục an toàn là nguyên nhân chính của đại dịch này.

Hỏi: còn có nhân tố nào khác khiến phụ nữ có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS không?

Trả lời: có. Phụ nữ thường cần được truyền máu và chăm sóc sức khỏe, quá trình này có thể là con đường lây lan. Hiện nay, vấn đề này đã trở nên ít phổ biến. Tuy vậy, nữ giới còn bị nhiễm bằng những con đường khác. Sự lệ thuộc về mặt kinh tế của họ vào đàn ông khiến cho họ không có khả năng và kinh nghiệm để làm việc. Điều này dẫn đến việc bán thân để mưu sinh. Những cô gái trẻ lệ thuộc vào những người đàn ông lấm của, và bị lây nhiễm HIV từ họ.

Hỏi: phụ nữ chăm sóc gia đình, vậy điều gì sẽ xảy ra khi họ bị loại bệnh này?

Trả lời: phụ nữ thường là người chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên, khi chồng họ bị bệnh, gánh nặng về kinh tế đè nặng trên vai họ. Thu nhập gia đình không còn nữa và con cái họ sẽ phải ở nhà phụ giúp việc nhà thay vì đến trường, cho đến khi mẹ của chúng cũng lâm bệnh. Tại thời điểm này, chúng không có nơi nương tựa và phải tự kiếm tiền nuôi sống gia đình cũng như bản thân. Hiện tại có khoảng 14 triệu trẻ em mồ côi vì HIV/AIDS. Để ngăn chặn tình trạng này, chúng ta cần phải thay đổi thái độ, nhận thức được vai trò của chúng ta trong việc giáo dục những người khác về HIV.